

## ชักซ้อมการดำเนินการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

● นำเสนอเมื่อ 16 พ.ย. 2560

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7325  
ชักซ้อมการดำเนินการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว/ก๒๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ชักซ้อมการดำเนินการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๔๓๕๑  
ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ไม่ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากบัญชี  
ผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น ซึ่งจะต้องดำเนินการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบ  
วิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กับผู้สอบแข่งขันได้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ  
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขอหนังสือ  
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กับผู้สอบแข่งขันได้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบ  
วิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอความร่วมมือ  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มารายงานตัวเพื่อบรรจุ  
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดำเนินการขอหนังสือ  
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานได้ชักซ้อมไว้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต  
ประกอบวิชาชีพดังกล่าว ทันท่วงการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดส่งเอกสาร  
ถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง อย่างน้อย ๒ วันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒, ๐ ๒๒๘๑ ๐๔๕๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๐

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560](#)